



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เมืองน้ำดำผืนน้ำเขียวช่วยแก้ปัญหาความยากจน	เดลินิวส์
2. กก.3กระทรวงยันเลิกใช้'พาราควอต'	มติชน
3. คำนนำเข้ากุ้งอินเดีย5หมื่นตัน	มติชน
4. มติร่วม'แบนพาราควอต!' 'สธ.-กษ.-อุตสาหกรรม'...	ไทยโพสต์
5. ดึงโดนตีตรวน..'คนวังขึ้น'จวกรัฐ...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
6. กรมประมงบูรณาการร่วมกรมเจ้าท่าและศปมผ. บริหารเบ็ดเสร็จที่เดียวจบ	ไทยโพสต์
7. หนึ่งบกลางปีเกษตรเหลือ2.4หมื่นล้าน	กรุงเทพธุรกิจ
8. ดึงสหกรณ์ตั้งบริษัทยาง เดินหน้าบริหารปริมาณ	โพสต์ทูเดย์
9. ดันสหกรณ์รวมตัวส่งออกยาง เพิ่มศักยภาพแปรรูป6กลุ่มจว.	ไทยโพสต์
10. สกูปพิเศษ: กรมส่งเสริมสหกรณ์... Kick Off พัฒนาคนรุ่นใหม่..	สยามรัฐ
11. รายงานพิเศษ: 'ชาวบ้านปางมะโอ' หมดหวัง ปลุกสวนป่าไม้สัก 24 ปี...	สยามรัฐ
12. เกษตรฯโดนหักงบเหลือ 2.4 หมื่นล. "กฤษฎา"ปรับแผน..	ไทยรัฐ

เมืองน้ำต่าพนักเครือข่ายสู่ปัญหาความยากจน ยึดคืนที่บุกรุกหวงห้ามจัดสรรให้ชุมชนทำกัน

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ตามที่รัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สงวนหวงห้ามของรัฐในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.นาจำปอ.ดอนจาน เนื้อที่ 776-1-03 ไร่ โดยนำที่ดินดังกล่าวมาจัดโครงการช่วยเหลือผู้ไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยมีการวางแผนที่ดินครัวเรือนละ 2 ไร่ 2 งาน โดยแบ่งในการสร้างบ้านและส่งเสริมอาชีพโครงการดังกล่าวการจัดสรรให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

ด้าน นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษา รพช. กษครฯ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการยึดคืนที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลใน

ลักษณะแปลงรวมและคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) ได้กำหนดประเภทและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดิน 1.ผู้ที่ถูกผลักดันและอพยพโยกย้ายออกจากพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐ 2. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามโครงการของทางราชการที่สูญเสียที่ดินทำกิน 3. เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินที่ขอรับการจัดที่ดินที่มีถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่

จะจัดที่ดิน และได้ขึ้นทะเบียนกับ ส.ป.ก. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ด้วยโดยขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันส่งเสริมการปลูกป่าตามรอยเท้าพ่อหลวงคือปลูกป่า 3 อย่าง ใช้ประโยชน์ 4 อย่างส่วนการบริหารจัดการด้านผลผลิตของเกษตรกรต้องจัดการในรูปแบบสหกรณ์จะประสบความสำเร็จ

ขณะที่ นายรัตน์ะ สวามิชัย รองเลขา ส.ป.ก. กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดินบุคคลสัญชาติไทย เป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน และ/หรือที่อยู่อาศัยบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเป็นหัวหน้าครอบครัวมีความสามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้ ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สม



ประกอบ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดทั้งจาก คทช. และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ปัจจุบันไม่ได้รับการช่วยเหลือในการจัดที่ดินทำกินจากทางราชการกรณีที่ดินคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพิจารณาเห็นเป็นความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และความสงบเรียบร้อย โดยคำนึงถึงลักษณะพื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ ทำประโยชน์ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จะผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะรายก็ได้ และมีคุณสมบัติตามกฎหมายของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่กำหนดด้วย

นายเดชา เชนกลรบ ปฏิรูปที่ดิน จ.กาฬสินธุ์กล่าวว่า ปฏิรูปที่ดินยึดคืนที่ดินและเพิกถอนสิทธิแล้วนำพื้นที่ดังกล่าวมาร่วมโครงการจัดที่ดิน



ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลแบ่งเป็นพื้นใหญ่ เนื้อที่ติดต่อกันได้จำนวน 3 แปลงได้ออกแบบวางผังโครงการคือ แปลงที่ 1 เป็นแปลงที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมเกษตรกรจำนวน 90 ครอบครัว ครอบครั้ว ละ 2.5 ไร่ แปลงที่ 2 ปลูกหม่อน

ปฏิรูปที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า ราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินรวมตัวกันจัดตั้งเป็น "สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด" เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ของ ส.ป.ก. ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินเป็นเวลา 3 ปีก่อนเข้าทำประโยชน์ที่ดิน จึงต้องมีการสร้างความรักความสามัคคี การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันมีการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและการเรียนรู้การทำเกษตรเพื่อยังชีพ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ยากไร้ อ.ภูจันทร์ โดยได้ออกแบบให้สหกรณ์ฯ

มีอาชีพหลักจัดกิจกรรม โดยให้แต่ละครัวเรือนเลี้ยงโคเนื้อครอบครัวละ 5 ตัว ในพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน พื้นที่ 1 งาน เป็นบ้านและพื้นที่ปลูกสัตว์ พื้นที่ 2 งาน เป็นพืชผักสวนครัวพื้นที่ 3 งาน เป็นแปลงหม่อนและหญ้าอาหารสัตว์พื้นที่ 1 ไร่ เป็นหลุมพองเพียงโดยมีรูปแบบ



แปลงใหญ่ และแปลงที่ 3 เป็นแปลงทุ่งหญ้า การจัดที่ดิน กทช.จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่งตั้งคณะทำงานจำนวน 2 ชุด เพื่อคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการจัดที่ดินตามหลักเกณฑ์กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินมาจากราษฎรผู้บุกรุกป่าสงวนดงแม่แฝดจำนวน 14 ราย กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินมาจากราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินและหรือที่อยู่อาศัย จำนวน 68 ราย รวมผลการจัดที่ดิน 82 ราย กทช.จังหวัดกาฬสินธุ์เห็นชอบให้พื้นที่ไปจากโครงการ จำนวน 8 ราย เนื่องจากเกษตรกรละทิ้งแปลงที่ดินไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับสหกรณ์

การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ เช่น การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การทำของใช้ในครัวเรือน หลุมพองเพียง พืชสวนครัว เห็ดฟาง หม่อนไหม จึงหรีดสนับสนุนเลี้ยงปลาจุก กบในบ่อซีเมนต์และบ่อพลาสติก เป็นต้น

อย่างไรก็ตามสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด ถือเป็นโมเดลที่ดีที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ ที่รัฐบาลจะเข้าไปจัดสรรที่ดินต่อไป.

โอกาส มั่นคง

กก.3กระทรวงยันเลิกใช้‘พาราควอต’

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมร่วม 3 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และตัวแทนภาคประชาชน หรือผลกระทบจากการใช้พาราควอต สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อสรุปข้อมูลส่งให้คณะกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมว่า สธ.ยืนยันตามมติเดิมของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และจากข้อสั่งการของนายแพทย์ห้วงใยสุขภาพของประชาชน ซึ่งควรระงับการใช้สารพาราควอตภายใน 2 ปี พร้อมหาสารทดแทนนั้น จึงต้องประชุมเพื่อสรุปผลกระทบจากการใช้สารเคมีพาราควอต และเสนอต่อยังคณะกรรมการเฉพาะกิจ ที่มีนายภักดี โพธิศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นประธาน พิจารณาในเดือนมีนาคมนี้

“จากมติคณะกรรมการกำหนดว่าต้องระงับการใช้ภายใน 2 ปี ซึ่งมีฝ่ายที่คัดค้านอ้าง

ตามงานวิจัยว่าการใช้พาราควอตตามข้อกำหนด จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบ แต่เป็นงานวิจัยตั้งแต่ปี 2540 แต่งานวิจัยปัจจุบันระบุว่าถึงใช้ตามนั้นก็กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อมีมติระงับก็ต้องดำเนินการตามนั้น หากบอกว่าการใช้สารทดแทนแพงกว่าก็ต้องเลือกเอาว่าราคาแพงกว่าดีกับสุขภาพประชาชนจะเลือกแบบใด” นพ.ปิยะสกลกล่าว

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า เมื่อที่ประชุมมีมติว่าต้องระงับ ก็ต้องเร่งหาสารทดแทน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างการศึกษาวงวิชาการเพิ่มเติม โดยกระทรวงเกษตรฯมีนโยบายชัดเจนในเรื่องเกษตรปลอดภัยให้ได้ร้อยละ 65 ภายในปี 2565 และการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 35 ในปี 2570

นายสมบุญ ยืนดี ยืน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า หลังได้ข้อสรุป อนุกรรมการจะส่งเรื่องให้ พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พิจารณาต่อไป

ค่านำเข้ากุ้งอินเดีย5หมื่นตัน

กรณีชมรมกุ้งจังหวัดสงขลาเตรียมเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านการที่สมาคมแช่เยือกแข็งไทยทำเรื่องขอนำเข้ากุ้งจากประเทศอินเดีย 5 หมื่นตัน หวั่นว่าจะกระทบราคาและปัญหาเชื้อโรคนั้น

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายกาจบัณฑิต งามมาก ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตัวแทนของชมรมฯ ได้ร่วมหารือกับชมรมกุ้งในหลายจังหวัดภาคใต้ ต่อกรณีปัญหาการยื่นเรื่องเพื่อขอนำเข้ากุ้งจากประเทศอินเดียจำนวน 5 หมื่นตันของสมาคมแช่เยือกแข็งไทย โดยอ้างเรื่องปัญหาผลผลิตกุ้งในประเทศมีไม่เพียงพอ ในความเป็นจริงผู้เลี้ยงกุ้งมีกำลังในการผลิตได้อย่างเพียงพอ การที่จะนำเข้ากุ้งถึง 5 หมื่นตันนั้น ทางผู้เลี้ยงกุ้งเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ที่มีผู้เลี้ยงจำนวนมาก และเพิ่งจะฝ่าฟันปัญหาหลากหลายมาได้ จนถึงขณะนี้

ราคากุ้งเป็นที่น่าพอใจ แต่กลับจะมีการนำเข้า ทำให้เกรงว่าจะกระทบปัญหาในเรื่องราคากุ้งตกต่ำ สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร รวมถึงปัญหาในเรื่องเชื้อโรคที่อาจจะมากับกุ้ง โดยก่อนหน้านี้ผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เคยประสบปัญหาเรื่องโรคตายด่วน หรือโรคอีเอ็มเอส ทำให้กุ้งตายลงจำนวนมาก เกษตรกรขาดทุนจนต้องเลิกเลี้ยงไปหลายราย ดังนั้นจึงเห็นว่าควรจะมีการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหา โดยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา เตรียมที่จะเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อร้องขอให้ยกเลิกการนำเข้ากุ้งดังกล่าว ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา

มติร่วม'แบนพาราควอต'!

'สธ.-กษ.-อุตสาหกรรม'ชงต่อคณะอนุกก.กลั่นกรองอีก/ก่อนส่งให้บอร์ดวัตถุอันตรายตัดสินใจ

สาธารณสุข • 3 กระทรวง "สธ.-กษ.-อุตสาหกรรม" มีมติร่วม "แบนพาราควอต" แต่จะส่งให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกลั่นกรองอีกครั้ง คาดรู้ผลภายในปลายเดือน มี.ค. หลังจากนั้นส่งให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายตัดสินใจว่าจะต่ออายุหรือระงับ ด้านเครือข่ายด้านสารเคมี ลั่นจะติดตามสารเคมีที่ทดแทนพาราควอตต่อไป

วันที่ 15 ก.พ. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นายเลิศจีโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสมบุญ ยืนดียั่งยืน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นักวิชาการ และตัวแทนภาคประชาชนที่ทำงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือสรุปการระงับใช้พาราควอตในภาคเกษตรกรรม ซึ่งมาจากการที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา ให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพาราควอตและผลกระทบจากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชดังกล่าว เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว และเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจที่กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งขึ้น

โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวภายหลังการประชุม ว่า การประชุมยืนยันมติเดิมของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งประกอบด้วย 5 กระทรวงหลัก และจากการสั่งการของทำนายนายกรัฐมนตรีที่มีความเป็นห่วงสุขภาพของประชาชนให้มีการระงับสารพาราควอตภายใน 2 ปี พร้อมทั้งให้มีการหาสารทดแทน โดยการประชุมวันนี้เป็นการประชุมเพื่อหาข้อมูลผลกระทบจากการใช้พาราควอตร่วมกันของ 3 กระทรวง คือกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม นักวิชาการและตัวแทนภาคประชาชนที่ทำงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งข้อสรุปไปยังคณะอนุกรรมการ

เฉพาะกิจ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาว่าจะมีการต่อไปอนุญาตหรือระงับการใช้พาราควอต โดยมี นายภัคดี โปธิศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย เป็นประธาน ซึ่งจะมีการพิจารณาภายในเดือนมีนาคม ก่อนส่งไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาต่อไป

"ในการประชุมโดยมีการยืนยันตามมติเดิมให้มีการระงับการใช้พาราควอต ซึ่งการหยุดไปเลยจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดช่วงเวลา มีมาตรการ และต้องมีการหาสารทดแทนให้ชัดเจน โดยจากมติคณะกรรมการฯ ก็กำหนดว่าต้องระงับการใช้ภายใน 2 ปี ซึ่งก็มีฝ่ายที่คัดค้านอ้างตามงานวิจัยว่าการใช้พาราควอตตามข้อกำหนดจะไม่ทำให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่เป็นงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 หรือ 20 ปีที่แล้ว ซึ่งงานวิจัยของปัจจุบันพบว่ากระทบต่อสิ่งแวดล้อมชัดเจน ดังนั้นเมื่อมีมติระงับก็ต้องมีการดำเนินการต่อไป หากบอกว่าการใช้สารทดแทนแพงกว่าก็ต้องเลือกเอาระหว่างการใช้งาอื่นที่แพงกว่าแต่ดีกับสุขภาพประชาชน หรือพาราควอตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพประชาชน" รมว.สธ.กล่าว.

นายเลิศจีโรจน์กล่าวว่า เมื่อที่ประชุมมีมติว่าต้องมีการระงับดังกล่าว ก็ต้องเร่งในการหาสารทดแทน ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรก็อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาทางวิชาการเพิ่มเติมอยู่ โดยทางกระทรวงเกษตรฯ ก็มีนโยบายชัดเจนในการดำเนินการเรื่องเกษตรปลอดภัยให้ได้ร้อยละ 65 ภายในปี 2565 และการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้อย่างน้อย 35% ในปี 2570

นายสมบุญกล่าวว่า หลังจากได้ข้อสรุปในวันนี้ ทางอนุกรรมการฯ จะมีการพิจารณาเพื่อส่งเรื่องไปยัง พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะดูทั้งหมดในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจะทำการอย่างไรในการค่อยๆ ลด ละ เลิกสารดังกล่าว

นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่การประชุมในวันนี้มีการยืนยันตามมติเดิม และเห็นแก่สุขภาพของประชาชน ซึ่งมีความชัดเจนจากท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเองที่มีการแถลงว่าขณะนี้มีการทดแทนการใช้พาราควอตแล้ว โดยหลังจากนี้ทางเครือข่ายก็จะมีการติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป.

ดั่งโดนตีตรวน.. 'คนวังขึ้น'จวกรัฐ ให้ทำสวนป่าปลูกสัก24ปีตัดขายไม่ได้



แพร่ - ชาววังขึ้น เมืองแพร่ ครัวเรือนเหมือนถูกตีตรวนจองจำ หลังรัฐส่งเสริมทั้งกล้าพันธุ์-ค่าบำรุง ทำสวนป่าสักบนที่ดินเขตปฏิรูปมา 24 ปี วันนั้นต้นสักโตเส้นรอบวงเกิน 100 ซม.แล้ว แต่ขอตัดไม่ได้ ความหวังสร้างบ้านใหม่-ขายไม้ส่งลูกเรียน ฯลฯ ซวดหมด

ขณะนี้ชาวบ้านปางมะโอ หมู่ 12 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ต่างวิตกกังวล-หาทางออกไม่ได้ หลังได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานป่าไม้ อ.วังชิ้น เมื่อปี 2537 ลงทุนทำสวนป่าสัก-สวนผลไม้ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ที่ผ่านการสอบสวนสิทธิ์แล้ว เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่ได้เอกสารรับรอง โดยได้รับทั้งกล้าพันธุ์ไม้สัก-ค่าบำรุงรักษาไร่ละ 3 พันบาท เป็นเวลา 3 ปี

โดยทางราชการให้แรงจูงใจกับชาวบ้าน ในการปลูกป่าไม้สักเป็นการลงทุนทำการเกษตรที่คุ้มค่า เมื่อต้นสักได้อายุที่เหมาะสมก็สามารถตัดทำไม้จำหน่ายได้ ชาวบ้าน 253 ราย จึงนำที่ดินทั้งหมด 1,500 ไร่ ทำสวนป่าไม้สัก ตามที่ได้รับการส่งเสริม จนวันนั้นต้นสักในสวนป่ามีอายุถึง 24 ปีแล้ว มีเส้นรอบวงของลำต้นกว่า 100 เซนติเมตร แต่กลับไม่สามารถขออนุญาตตัดขายได้

นายอดุลย์ มุลมณี อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 94 หมู่ 12 บ้านปางมะโอ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ กล่าวว่า ไปสอบสวนสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ที่ชาวบ้านถือไว้ในมือ แม้จะยังไม่ออกใบ ส.ป.ก.4-01 แต่ได้มีการรังวัดที่ดินและออกหลักฐานไว้ให้แล้ว พร้อมทั้งมีการส่งเสริมจากทางสำนักงานป่าไม้อำเภอวังชิ้นในสมัยนั้น ก็น่าจะเป็นเปิดให้ชาวบ้านขออนุญาตได้

นายอดุลย์ บอกว่า ตนปลูกต้นสักตามโครงการไป 20 ไร่ ขออนุญาตตัดไม้จำหน่ายไม่ได้ จะตัดทิ้งก็ไม่ได้ เพราะถ้าตัดทิ้งป่าไม้ ก็จะมาจับดำเนินคดีเหมือนกัน อย่างนี้เหมือนกับเอาที่ดินถือครองของชาวบ้านไปปลูกป่าถาวร หรือเอาไปจองจำ บางคนส่งมรดกสวนป่าจากพ่อถึงลูก และกำลังส่งให้หลานต่อโดยที่ไม่มีผลตอบแทนใดๆ กันเลย

"นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเกษตรกรชาวบ้านยากจน บางรายยิ่งหนักกว่า คือมีความคาดหวังว่าจะได้ขายไม้สัก เมื่อแก่ตัวลง บางรายต้องการสร้างบ้าน แต่ก็ไม่มีโอกาส"

นายเหรียญ ตาหล้า อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ 12 บ้านปางมะโอ กล่าวว่า ที่ดินของตน ทาง ส.ป.ก.จังหวัดแพร่ ออกใบให้แล้ว ได้รับใบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 มาแล้ว ปลูกสวนป่าไม้สักจำนวน 17 ไร่ เอาหลักฐานไปขอตัดไม้ แต่ทางป่าไม้ไม่ดำเนินการให้ พอสอบถาม ส.ป.ก.แพร่ ปรากฏว่าทาง ส.ป.ก.รับรองให้ตัดไม้ได้เพียง 1 ไร่

"เกิดขึ้นกับประชาชนครบ ปลูกไม้สักแล้วขออนุญาตตัดไม้ไม่ได้ แล้วชาวบ้านจะเอาอะไรกินกันล่ะ" นายเหรียญ กล่าวด้วยความน้อยใจในความยากจนไร้อำนาจ

พระสุภาพพงศ์ สุานิสสรุ รักษาการเจ้าอาวาสวัดปางมะโอ ที่เข้ามาช่วยหาทางคลี่คลายปัญหาให้กับชาวบ้านรอบๆ วัด ที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากโครงการของรัฐซ้ำซ้อน ทั้งโครงการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 และโครงการปลูกสวนป่าของกรมป่าไม้ กล่าวว่า ปางมะโอ ถือเป็นหมู่บ้านใหญ่

หมู่บ้านหนึ่ง

พระสุภาพพงศ์ สุานิสสรุ ระบุว่า ชาวบ้านที่ทำกินบริเวณเชิงเขาริมลำห้วยกะบาน และลำห้วยสรอย ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก และไม่หลงเชื่อโครงการของรัฐ พวกปลูกพืชผสมผสาน คือ ผลไม้ จำพวกเงาะทุเรียน ลองกอง กล้วย มะพร้าว กล้ายน้ำว้า กล้ายหอม ฯลฯ และผักชนิดต่างๆ ได้ผลดีมาก แต่ถ้ามีภัยพิบัติมา ชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่เคยรับการชดเชยพืชผลที่เสียหายไปเลย เพราะพวกเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งเหตุเกิดมาแล้วในปีน้ำป่าหลากครั้งใหญ่ ปี 2544 จนปัจจุบันปัญหาเก่าๆ ก็ยังคงอยู่ ปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นจากโครงการของรัฐที่ทำให้ผ่านไป ไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างแท้จริง

พระสุภาพพงศ์กล่าวด้วยว่า อาตมาฟังชาวบ้านเดือดร้อนทุกวันคงไม่ไหว วันที่ 22 กุมภาพันธ์ จะพาชาวบ้านที่เดือดร้อนไปพบนายวิวัฒน์ สัตยภูภากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อยื่นหนังสือให้ ร.ม.ช.

เกษตรฯ ช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งได้ข่าวว่า ท่านจะเดินทางมาที่วัดโป่งค่า อ.สันติสุข จ.น่าน

"ขณะนี้ชาวบ้านรวมเงินกันพอมือค้ำรถเดินทางไปอย่างแน่นอน เพราะการแก้ไข

ดังกล่าวน่าจะช่วยได้ในระดับจังหวัด แต่ที่จังหวัดแพร่ ไม่มีใครให้ความสำคัญกับเกษตรกร-ชาวบ้านคนเล็กคนน้อยอย่าง 'จริงจัง'

ล่าสุด น.ส.ธัญพร แพมมงคล ปฎิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ได้มีหนังสือที่ พร 0011.4/493 นัดประชุมชี้แจงกรณีดังกล่าวให้กับชาวบ้านในวันนี้(16 ก.พ.) ที่วัดปางมะโอ.

กรมประมงบูรณาการร่วมกรมเจ้าท่าและศปมพ. บริหารเบ็ดเสร็จที่เดียวจบ ในการออกไปอนุญาตทำการประมงพาณิชย์และการต่อใบอนุญาตใช้เรือรอบปีการประมง 2561-2562

ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เนื่องจากใบอนุญาตทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ในรอบปีการประมง 2556-2560 (1 เมษายน 2559-31 มีนาคม 2561) กำลังใกล้จะสิ้นสุด ดังนั้น เพื่อความต่อเนื่องของการทำการประมง กรมประมง จะเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์ได้ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยในรอบปีทำการประมงใหม่นี้ กรมประมง ได้บูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมพ.) ในการให้บริการประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการประมง โดยได้ปรับปรุงข้อกำหนดและออกระเบียบเพิ่มเติมใน 3 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การแก้กฎระเบียบให้อายุใบอนุญาตทำการประมงและใบอนุญาตใช้เรือมีอายุสิ้นสุดพร้อมกัน และให้ชาวประมงสามารถยื่นคำขอทั้ง 2 เรื่อง ไปพร้อมกันได้ที่สำนักงานประมงอำเภอพื้นที่ติดทะเล สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่กรมประมงประกาศกำหนด และการขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ในครั้งนี้จะต้องมีการตรวจเรือประมงที่จะนำมาขอรับใบอนุญาตก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์ได้ โดยจะมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมประมง กรมเจ้าท่า และ ศปมพ.

เนื่องจากในอดีต ใบอนุญาตใช้เรือของกรมเจ้าท่าจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี และจะต้องต่ออายุทุกปี ส่วนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์จะมีอายุ 2 ปี และวันหมดอายุไม่พร้อมกัน ผู้ประกอบการต้องเดินทางไปต่ออายุ 2 แห่ง ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ จึงได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบโดยกำหนดให้ใบอนุญาตทั้ง 2 ใบสิ้นสุดพร้อมกัน โดยในส่วนของการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำการประมงและขอใบอนุญาตใช้เรือ ในรอบปีการประมงใหม่ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอได้ในที่เดียวกันในลักษณะแบบจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ ณ สำนักงานประมงอำเภอที่มีอาณาเขตติดทะเล หรือสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อยื่นคำขอเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับใบนัดหมายตรวจเรือจากสำนักงานประมงอำเภอที่ยื่นเรื่องในวันเดียวกัน ในส่วนของเอกสารคำขอที่ชาวประมงได้ยื่นขอใบอนุญาตนั้น เป็นหน้าที่ของหน่วยงานจะประสานและส่งข้อมูลให้กันเอง

พร้อมกันนี้ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ได้เตรียมความพร้อมบูรณาการดำเนินการตรวจยืนยันเรือประมงในระหว่างวันที่ 20 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแบ่งการตรวจเรือเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.เรือที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ แจ้งขอรับการตรวจได้ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (PIPO) 2.เรือที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ จะถูกตรวจโดยคณะทำงานตรวจเรือของศูนย์แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งเรียกว่าการตรวจเรือ 3 ฝ่าย ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า และ ศปมพ. ซึ่งจะเข้มงวดเรื่องการตรวจตราความถูกต้อง

ดร. อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวเสริมว่า ที่พิเศษในรอบการทำการประมงนี้ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายสั่งการให้กรมประมง ทาวิสิลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการเรือประมงร่วมด้วย จากการบูรณาการร่วมกันของ 3 หน่วยงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการแล้ว ในส่วนของภาครัฐก็จะช่วยขับเคลื่อนภาคการประมงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องข้อมูลที่เป็นที่สะดวกต่อการนำมาใช้สนับสนุนงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านการตรวจเรือประมง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กลางทะเลก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น การบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวที่สำคัญในการพัฒนาระบบการรวบรวมฐานข้อมูลเรือประมงให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น.

หนึ่งบกลางปีเกษตรเหลือ2.4หมื่นล้าน

กรุงเทพธุรกิจ ● สำนักงบประมาณ

เห็นชอบงบกลางปีกระทรวงเกษตร 2.4 หมื่นล้าน ลดพื้นที่ปลูกยางได้แค่ 1.5 แสนไร่ ชดเชยรายละเอียด 1 แสนบาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณกลางปี 2561 รวม 7 โครงการใหญ่ วงเงิน 4.7 หมื่นล้านบาท ทางสำนักงบประมาณได้ตัดวงเงิน เหลือสำหรับดำเนินการปฏิรูปภาคเกษตรเพียง 2.4 หมื่นล้านบาท และได้วงเงินสำหรับดำเนินโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน ที่กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการร่วมกับมหาตมาคานธี 693 ล้านบาท ทั้งหมดกระทรวง

เกษตรฯ จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอีกครั้ง ก่อนเบิกงบประมาณ ดำเนินการได้ประมาณเดือน เม.ย.นี้

นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการทั้งหมด ส่วนใหญ่ สำนักงบประมาณพิจารณาให้ผ่าน สามารถดำเนินการได้ แต่ขนาดของโครงการจะลดลง เช่นงบประมาณ สำหรับโค่นยางเพื่อเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น เดิมกำหนดเป้าหมายพื้นที่โค่นยาง 3 แสนไร่ จ่ายชดเชยรายละเอียด 10,000 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละเอียด 10 ไร่ หรือ 1 แสนบาทต่อราย จะใช้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่สำนักงบตัดงบประมาณลง 50% จึงเหลือเงินสำหรับดำเนินโครงการนี้

เพียง 1.5 แสนไร่ เท่านั้น

อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังชดเชยให้ชาวสวนยาง 10,000 บาทต่อไร่ ตามกติกาเดิม ซึ่งเงินที่ชดเชยให้ชาวสวนยางที่ร่วมโครงการ จะแบ่งเป็น 2งวด คืองวดแรก 4,000 บาทต่อไร่ หรือ 40,000 บาทต่อราย หากทำแผนอาชีพเสร็จงวดที่ 2 จ่ายอีก 6,000 บาทต่อไร่หรือ 60,000 บาทต่อราย เมื่อเข้ารับการอบรมอาชีพแล้ว นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนาระดับชุมชนของงบประมาณ 19,134.65 ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณเห็นชอบวงเงินเพียง 8,760 ล้านบาทเท่านั้น

สำหรับ โครงการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบที่กระทรวง

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10739

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 28.63 Ad Value: 41,513.50

PRValue (x3): 124,540.50

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: หนึ่งบกลางปีเกษตรเหลือ2.4หมื่นล้าน

เกษตรฯ ของบประมาณ 4.7 หมื่นล้านบาท
ทางสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบเพียง
2.4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 7 โครงการใหญ่
คือ 1. การปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลด
ความเสี่ยงงบประมาณ 3,288.48 ล้านบาท
2. พัฒนาการผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
งบประมาณ 3,486.97 ล้านบาท
3. บริหารจัดการสินค้าเกษตรและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม งบประมาณ 6,032.10
ล้านบาท 4. แก้ไขปัญหาความยากจนลด
ความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิต
งบประมาณ 15,081.58 ล้านบาท
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับ
ชุมชน งบประมาณ 19,134.65 ล้านบาท
6. บริหารจัดการข้อมูล (Big data)
งบประมาณ 769.33 ล้านบาท และ 7. ติดตาม/
ประเมินผล งบประมาณ 8 ล้านบาท

ดึงสหกรณ์ตั้งบริษัทยาง

เดินหน้าบริหารปริมาณ หวังแปรรูปก่อนส่งออกรองรับออร์เดอร์

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรฯ บั่น 10 สหกรณ์ตั้งบริษัทแปรรูปยาง หวังส่งออก ตั้งเป้าดึงปริมาณยางสู่ระบบสหกรณ์เพื่อแปรรูปเพิ่มขึ้นเป็น 18% ของยางทั้งประเทศ

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจำหน่ายยางและผลิตภัณฑ์ยางพาราทั้งในและต่างประเทศ ว่า มีนโยบายส่งเสริมให้สหกรณ์ 10 แห่ง จัดตั้งเป็นบริษัทรวมกลุ่มผลิตและแปรรูปยางพาราเพื่อกระจายหุ้นให้แก่สหกรณ์ซึ่งจะไม่ขัดกับกฎ หมาย โดยเตรียมของบกลางปี 2561 วงเงิน 1,500 ล้านบาทมาสนับสนุน

ทั้งนี้ สหกรณ์ 10 แห่ง มีปริมาณใช้ยางรวม 4-5 แสนตัน หรือคิดเป็น 10% จากปริมาณยางพาราทั้งหมด 4.5 ล้านตันทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาสหกรณ์บางแห่งได้รวบรวมและแปรรูปเป็นยางคอมปาวด์ส่งออกผ่านบริษัทเอกชนไปยังมาเลเซียและประเทศจีน ตลอดจนสั่งซื้อจากหลายประเทศเข้ามา แต่กำลังการผลิตยางเพื่อส่งขายให้กับคู่ค้าไม่เพียงพอ

ขณะที่มีสหกรณ์อีกหลายแห่งที่รวบรวมยางพารา ต้องการขยายกำลังการผลิต แต่ไม่มีช่องทางตลาดมารับซื้อ ดังนั้นกรมฯ จะทำหน้าที่ในการประสานเพื่อให้สหกรณ์ที่มีออร์เดอร์ยางพารา กับสหกรณ์ที่ทำธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพาราได้มาเจอกัน โดยเห็นว่าควรดำเนินการในรูปแบบของบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลเข้ามา

บริหารตลาดส่งออกยางพาราของสหกรณ์

“เบื้องต้นจะมีผู้แทนสหกรณ์ไปจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทและขายหุ้นให้สหกรณ์ทั้ง 10 แห่ง เพื่อเข้ามาถือหุ้น คาดเดือน ก.พ.จะทำโรดแมปเสร็จและเสนอรมว.เกษตรฯ พิจารณา โดยช่วงปีแรกที่มีการจัดตั้งองค์กรมาบริหารจะช่วยเพิ่มสัดส่วนการรวบรวมยางพาราของสหกรณ์ทั่วประเทศได้เพิ่มมากขึ้นจาก 10% เป็น 18% และยังสามารถหาตลาดใหม่ได้ผ่านความร่วมมือจากสหกรณ์ที่มีตลาดอยู่แล้ว” นายเชิดชัย กล่าว

ด้าน นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีกรมวิชาการเกษตรจะจ่ายชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทเอกชน ค่าต้นกล้ายางกว่า 300 ล้านบาท ตามคำพิพากษาของศาลฎีกานั้น ศาลให้ตกลงกับเจ้าหน้าที่ในการจ่ายไม่ได้ระบุเป็นงวด ซึ่งระหว่างนี้กรมวิชาการเกษตรจะไปเจรจาลดหนี้กับเอกชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และมีแนวโน้มอาจจะได้ลดบางส่วน โดยไม่มีในเรื่องการจ่ายค่าเสียหายภาพลักษณ์ของบริษัท ยืนยันในการฟ้องเพราะกระทรวงฯ ผิดสัญญาซื้อขาย

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ศาลฎีกามีคำพิพากษาในคดีคล้ายกับบริษัทในเครือซีพี ที่ฟ้องอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และกระทรวงเกษตรฯ ให้จ่ายชดใช้ค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญา โดยกำหนดจ่ายเป็น 2 งวดพร้อมอัตราดอกเบี้ย ■



ดันสหกรณ์รวมตัวส่งออกยาง เพิ่มศักยภาพแปรรูป6กลุ่มจว.

รมส่งเสริมสหกรณ์บันเสือดัวที่ 6 ดัน

ก สหกรณ์รวมตัวส่งออกยางพารา ตั้งองค์กรกลางบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ เน้นคุณภาพมาตรฐานตรงกับตลาดต้องการ พร้อมขยายช่องทางตลาดในประเทศใหม่ๆ เตรียมร่างโครงสร้างและโรดแมปเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในกุมภาพันธ์นี้ เสนอ รม.เกษตรและสหกรณ์พิจารณา ตั้งเป้าติงปริมาณยางเข้าสู่ระบบสหกรณ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 10% เป็น 18% ของยางทั้งประเทศ

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจำหน่ายยางและผลิตภัณฑ์ยางพาราทั้งในและต่างประเทศร่วมกับสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 10 แห่ง ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตและแปรรูปยางพารา 6 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ชุมชุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัดและสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด และชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสงขลา จำกัด จังหวัดสงขลา กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ จังหวัดยะลา

สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี สหกรณ์กองทุนสวนยางภูจองนางะหลาย จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี และสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษณ์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ

ในที่ประชุมผู้แทนสหกรณ์ได้เห็นชอบในหลักการจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานยางพาราที่อยู่ภายใต้การรวบรวมของสหกรณ์ชาวสวนยาง ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณ 400,000-500,000 ตัน หรือคิดเป็น 10% จากปริมาณยางพาราทั้งหมด 4.5 ล้านตันทั่วประเทศที่ผ่านมาสหกรณ์บางแห่งได้รวบรวมและแปรรูปเป็นยางคอมปาวด์ส่งออกผ่านบริษัทเอกชนไปยังมาเลเซียและประเทศจีน และยังมีคำสั่งซื้อจากหลายประเทศเข้ามา แต่กำลังการผลิตยางเพื่อส่งขายให้กับคู่ค้านั้นมีไม่เพียงพอ

ขณะเดียวกันก็มีสหกรณ์อีกหลายแห่งที่รวบรวมยางพารา ต้องการขยายกำลังการผลิต แต่ยังไม่มียช่องทางตลาดมารับซื้อ ดังนั้น กรมจะทำหน้าที่ในการประสานเพื่อให้สหกรณ์ที่มีออเดอร์ยางพารากับสหกรณ์ที่ทำธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพาราได้มาเจอกัน และจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการสินค้ายางพาราในระบบ

สหกรณ์

ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงการจัดตั้งในหลายรูปแบบ เช่น การรวมกันเป็นชุมนุมสหกรณ์ แต่มีบางส่วนเห็นว่าแนวทางดังกล่าวอาจไม่ประสบความสำเร็จและอาจเกิดปัญหาขึ้นเหมือนในอดีตเนื่องจากผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นวาระมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียน ซึ่งทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง และอาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารงาน จึงเห็นว่าไม่ควรดำเนินการในรูปแบบดังกล่าว

ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งเป็นรูปแบบของบริษัท ซึ่งเป็นนิติบุคคลเข้ามาบริหารจัดการส่งออกยางพาราของสหกรณ์ โดยเบื้องต้นจะมีผู้แทนสหกรณ์ไปจดทำเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทและขายหุ้นให้สหกรณ์ทั้ง 10 แห่งได้เข้ามาถือหุ้น ซึ่งวิธีการนี้สามารถทำได้และไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์ที่ระบุว่า สหกรณ์สามารถนำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ได้

“จากการพูดคุยกันคาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีโครงสร้างขององค์กรกลางและโรดแมปในการทำงานที่ชัดเจน เพื่อให้มีองค์กรที่



เข้ามาบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานให้เหมาะสม เพราะสหกรณ์บางแห่งมียอดสั่งซื้อ แต่ไม่มีสินค้า บางสหกรณ์มีสินค้า แต่ไม่มียอดซื้อ ดังนั้นการจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาจึงถือว่ามีความเหมาะสม เพื่อมาบริหารจัดการ ใครมือเดอร์กีโยนเข้ามา แล้วค่อยประสานกับคนที่มีความรู้ในมือ โดยจะมีกรรมการหนึ่งชุดคอยดูเรื่องของคุณภาพ การควบคุมการผลิตยางของทุกสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ตรงกับที่ตลาดต้องการ และส่งมอบตามออเดอร์ ซึ่งถือว่าการบริหารจัดการสินค้ายางพาราในเครือข่ายสหกรณ์แบบองค์รวม สิ่งสำคัญคือ อยากรให้สหกรณ์มีความไวใจ และเชื่อมั่นในระบบของเราเอง และมาทำธุรกิจร่วมกัน โดยแบ่งหน้าที่กัน สหกรณ์ไหนหาตลาดเก่งก็หาไป สหกรณ์ไหนผลิตเก่งก็ผลิตไป แล้วมาร่วมกันบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย หากวิธีการนี้ประสบผลสำเร็จ ในอนาคตจะดึงสหกรณ์ชาวสวนยางทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 800 แห่งเข้ามาร่วมดำเนินการด้วย”

นายเชิดชัยกล่าวว่า จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์พบว่า ตลาดประเทศยังมีความต้องการยางพาราอีกมาก โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคเอเชีย และมีอีกหลายประเทศที่สามารถผลักดันให้เกิดตลาดใหม่ได้ ซึ่งหากสามารถจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมาสำเร็จ จะประสานกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ เชิญผู้แทนและผู้ค้ายางประเทศต่างๆ เดินทางมาประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสร้างตลาดเพื่อส่งออกยางพารา คาดว่าช่วงปีแรกที่มีการจัดตั้งองค์กรมาบริหารจัดการได้ จะช่วยเพิ่มสัดส่วนการรวบรวมยางพาราของสหกรณ์ทั่วประเทศได้เพิ่มมากขึ้นจาก 10% เป็น 18% และยังสามารถหาตลาดใหม่ผ่านความ



ร่วมมือจากสหกรณ์ที่มีตลาดอยู่แล้ว

รวมถึงยังสามารถสร้างเสถียรภาพราคายางพาราของประเทศได้ดียิ่งขึ้น โดยการจัดการผลผลิตยาง (Supply) ในสหกรณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยบริษัทของสหกรณ์จะมีหน้าที่ในการจัดการระบบโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรของรัฐบาล ที่จะสนับสนุนงบกลางปีให้สถาบันเกษตรกรใช้ในการก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ

“กรมได้เสนอของบุดหนุนกลางปีวงเงิน 1,500 ล้านบาท สำหรับสนับสนุนสหกรณ์ชาวสวนยางรวบรวมยางพาราและแปรรูปเพิ่มมูลค่า คาดว่าจะดำเนินการได้ทันฤดูกาลผลิตยางต้นปี 2562” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว

ทั้งนี้ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ มีนโยบายในการเร่งยกระดับสหกรณ์ชาวสวนยางขึ้นเป็นเสือดาวที่ 6 ของการผลิตและแปรรูปยางพาราเพื่อการส่งออก ซึ่งในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ จะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ให้กับข้าราชการในพื้นที่ภาคใต้ และจะมีโอกาสได้พบตัวแทนสหกรณ์ชาวสวนยางเพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าวด้วย.



กรมส่งเสริมสหกรณ์...

Kick Off พัฒนาคู่มือใหม่
ไทยนิยม ยั่งยืน

► 8



กรมส่งเสริมสหกรณ์...

Kick Off พัฒนาคู่มือใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน สร้าง 'Young Creative Sharing'



สก๊อปพิเศษ

ปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้เป็น "ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งด้านสังคมมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นตลอดทั้งมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร ซึ่งดำเนินการภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 คือ "เกษตรกร มั่นคง ภาคการเกษตรมีพลัง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งรัดขับเคลื่อน 14 นโยบายสำคัญ ประกอบด้วย การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญ 882 ศูนย์ทั่วประเทศ การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ Zoning by Agri-Map การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ยกกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร การขับเคลื่อนธนาคารสินค้าเกษตร การเพิ่มระบบส่งน้ำและกระจายน้ำให้ทั่วถึง การจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มเติม การพัฒนายกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ การพัฒนาข้าราชการและเกษตรกรให้เป็น Smart Officer และ Smart Farmer ด้านกฎหมายกำหนดให้ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อ

เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และการน้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนิน "โครงการ 5 ประสานสืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" เป้าหมายเกษตรกร 70,000 ราย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

การรวมพลังของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนอาชีพการเกษตรของคนไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น เพื่อให้คลังเตอร์ 10 หน่วยงานภายใต้การกำกับของ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง



เกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม สำนักงานพืชภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายและสร้างทีมในการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดทำ “โครงการ

พัฒนาคณะรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน” ขึ้น เพื่อพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานของหน่วยงานที่สังกัด พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริง นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีใจพร้อมทุ่มเท ร่วมสร้างการปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบให้เป็นจริง ทำงานเป็นทีมได้ พร้อมสร้างให้เป็น “Young Creative Sharing” โดยมีดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาคณะรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน” และ เปิดดวงพุดคุยความท้าทายในอนาคต พร้อมร่วมกิจกรรมออกแบบแนวทางก้าวต่อไปของข้าราชการรุ่นใหม่ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว ว่า “โครงการพัฒนาคณะรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน” เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำขึ้นเพื่อสนองนโยบายไทยนิยมของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเริ่มจากหน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนขยายผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและทำงานแบบบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เข้ามาทำงานร่วมกัน

“คณะรุ่นใหม่ ไทยนิยม” คือ คนที่มี



ความคิดแบบใหม่ ที่ต้องการเห็นความเป็นไทยนิยมที่สร้างสรรค์และแบ่งปันเกื้อกูลกัน แทนที่จะแข่งขันกันอย่างเดียวโดยไม่เหลียวมองสังคมคนกลุ่มนี้จะเป็นความหวังในการสร้างอนาคตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปพร้อมกับกับคนรุ่นเก่า โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทผู้บริหารของหน่วยงานใหม่ แทนที่จะเป็นคนกำหนดกติกาหรือเป้าหมายก็เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้สนับสนุนคนรุ่นใหม่ โดยใช้จุดเด่นของตัวเองที่ผ่านประสบการณ์การทำงานมานาน ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์และความเป็นมา บทเรียนความผิดพลาดมาแนะนำหรือคอยประคองให้คนรุ่นใหม่ได้เดินไป เพราะอนาคตข้างหน้าเป็นเรื่องที่ทำหลายอย่างจะมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี การสื่อสารออนไลน์ วิธีคิดวิธีทำใหม่ๆ ผลกระทบของภัยธรรมชาติ คนรุ่นนี้จะต้องพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้นำและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

กระบวนการพัฒนาคณะกรรณิชนิยม ไทยนิยม ยั่งยืน จะเป็นกระบวนการที่ออกแบบ



มาให้เหมาะกับโลกยุคปัจจุบัน เป็นการลดช่องว่างระหว่างคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ ให้ทุกกลุ่มเห็นคุณค่าของแต่ละกลุ่ม แล้วรับฟังกันเพื่อสร้างค่านิยมใหม่ให้ข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะต้องมีการจัดอย่างต่อเนื่องพร้อมพาทีมคนรุ่นใหม่ไทยนิยมนี้ลงพื้นที่จริง ลงมือทำจริง ทำงาน



ร่วมกับเกษตรกรภาคเอกชน สื่อมวลชน เอาข้อมูลจริงมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน จากนั้นจะขยายผลจาก 100 คนนี้ไปเป็นพันเป็นหมื่นคน

ด้าน นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาคมนรุ่นใหม่ไทยนิยม



ยั่งยืน” ครั้งนี้ เป็นการ Kick Off ก้าวแรก ของโครงการฯ โดยตัวแทนคมนรุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 100 คน จาก 10 หน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ในระยะต่อไป จะเป็นการเจาะสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารกระทรวง และผู้บริหารประเทศ เพื่อนำมาสังเคราะห์ให้เห็นภาพความท้าทายและอนาคตของประเทศได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การมองภาพเกษตร

ไทยในเวทีโลกได้แม่นยำ สะท้อนมาสู่ภาพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอนาคต เพื่อเดินทางไปและท้ายที่สุดจะพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการโดยการลงพื้นที่ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในทุกโครงการ โดยเฉพาะ “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ที่มีเป้าหมายเกษตรกร 70,000 ราย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นการรวมพลังของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาอาชีพการเกษตรของคนไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

“โครงการพัฒนาคมนรุ่นใหม่ไทยนิยม ยั่งยืน” เปิดพื้นที่ให้คมนรุ่นใหม่ได้พบปะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สามารถเป็นฐานของการพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานได้นอกจากนั้นยังพัฒนาการทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสามารถสร้างการปฏิรูปภาคเกษตรทั้งระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน ในมิติของคมนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน



'ชาวบ้านปางมะโอ' หมดหวัง ปลุกสวนป่าไม้สัก 24 ปี ภาครัฐไม่อนุญาตให้ตัด



รายงานพิเศษ

๑ ธีรพงษ์ ธงออน / แพร์

ชาวบ้าน หมู่ 12 บ้านปางมะโอ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ได้รวมตัวกันหารือเรื่องป่าไม้สักและสวนผลไม้ในพื้นที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ที่วัดปางมะโอ โดยมี พระธาปนพงศ์ ฐานิสฺสโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดปางมะโอ นายรัฐ สุนันตะ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งได้ผ่านการสอบสวนสิทธิแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่ออกไป ส.ป.ก.ให้ ในหมู่บ้านมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ได้ไป ส.ป.ก.4-01 ไปแล้ว พื้นที่ปฏิรูปที่ดินดังกล่าวมีพื้นที่ 2,645 ไร่

ทั้งหมดได้รับการส่งเสริมให้ปลุกสวนป่าไม้สักเมื่อปี 2537 เป็นต้นมา โดยสำนักงานป่าไม้ อ.วังชิ้น เป็นหน่วยงาน



เข้าไปส่งเสริมมีกล้าไม้และค่าบำรุงรักษาให้ไร่ละ 3,000 บาท ในระยะเวลาบำรุงรักษา 3 ปี โดยทางราชการให้แรงจูงใจกับชาวบ้านในการปลุกป่าไม้สักเป็นการ

ลงทุนทำการเกษตรที่คุ้มค่าเมื่อต้นสักได้อายุที่เหมาะสมก็สามารถตัดทำไม้ออกจำหน่ายได้สร้างความร่ำรวยให้กับครอบครัวของเกษตรกรที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินชาวบ้าน 253 ราย ปลุกสวนป่าไม้สัก 1,500 ไร่ ปัจจุบันสวนป่าไม้สักที่ได้รับการส่งเสริมมีอายุถึง 24 ปี มีเส้นรอบวงของลำต้นกว่า 100 เซนติเมตร แต่เกษตรกรไม่สามารถขออนุญาตตัดไม้สักได้เนื่องจากทางราชการไม่ยินยอม

นายอดุลย์ มุลมณี ชาวบ้าน หมู่ 12 บ้านปางมะโอ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ กล่าวถึงความเดือดร้อนนี้ว่าไปสอบสวนสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ที่ชาวบ้านถือไว้ในมือ แม้จะยังไม่ออกไป ส.ป.ก.4-01 แต่ได้มีการรังวัดที่ดินและออกหลักฐานไว้ให้แล้ว พร้อมทั้งมีการส่งเสริมจากทางสำนักงานป่าไม้ อ.วังชิ้น ในสมัยนั้น น่าจะเปิดให้ชาวบ้านขออนุญาตได้

“ผมปลุกต้นสักตามโครงการ 20 ไร่ ขออนุญาตตัดไม้จำหน่ายไม่ได้จะตัดทิ้งก็ไม่ได้เพราะถ้าตัดทิ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็จะมาจับดำเนินคดีเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกับเอาที่ดินถือครองของชาวบ้านไปปลุกป่าถาวร หรือเอาไปจองจำ บางคนมาจากพ่อถึงลูกและกำลังส่งให้หลานต่อไปนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเกษตรกรชาวบ้านยากจน บางรายยิ่งหนักกว่า คือมีความคาดหวังว่าจะได้ขายไม้สักเมื่อแก่ตัวลง บางรายต้องการสร้างบ้าน แต่ก็ไม่มีโอกาส” นายอดุลย์ กล่าว

ด้านนายเหรียญ ตาล้า ชาวบ้าน หมู่ 12 บ้านปางมะโอ กล่าวว่า ที่ดินของตน ทาง ส.ป.ก.สำนักงาน จ.แพร่ ออกใบให้แล้วได้รับใบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 มาแล้ว ปลุกสวนป่าไม้สักจำนวน 17 ไร่ เอาหลักฐานไปขอตัดไม้ แต่ทางป่าไม้ไม่ดำเนินการให้จึงนำเรื่องไปสอบถาม ส.ป.ก.สำนักงาน จ.แพร่ ปรากฏว่า ทาง ส.ป.ก.รับรองให้ตัดไม้ได้เพียง 1 ไร่ ชาวบ้านจะเอาอะไรกิน

พระธาปนพงศ์ ฐานิสฺสโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดปางมะโอ เล่าว่า พื้นที่ปางมะโอถือเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่งประชาชนมีที่ทำกินบริเวณเชิงเขาริมลำห้วยกะบาน และ ลำห้วยสรอย มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก ประชาชนที่ไม่หลงเชื่อโครงการของรัฐ พาคนปลูกพืชผสมผสาน คือ ผลไม้ จำพวก เงาะ ทุเรียน ลองกอง ลางสาด มะพร้าว กล้วยน้ำว่า กล้วยหอม ฯลฯ และผักชนิดต่างๆ ได้ผลดีมาก แต่ชาวสวนเหล่านี้ถ้ามีภัยพิบัติมาชาวบ้านไม่ได้รับความชดเชยพืชผลเกษตรที่เสียไป เพราะพวกเขาไม่มีเอกสารสิทธิ เหตุเกิดมาแล้วในปีน้ำป่าใหญ่ปี 2544 จนปัจจุบันปัญหาต่างๆ ก็ยังคงอยู่ ปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นจากโครงการของรัฐที่ทำให้ผ่านไปไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างแท้จริง

“อาตมาฟังชาวบ้านเดือดร้อนทุกวันคงไม่ไหว ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ จะพาชาวบ้านที่เดือดร้อนไปพบ นายวิ

วัฒน์ คัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เข้า
มาช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งทราบมาว่าท่าน
จะเดินทางมาที่วัดโป่งคำ อ.สันติสุข
จ.น่าน ขณะนี้ชาวบ้านได้ลงขันเพื่อค่า
รถเดินทางไว้แล้ว”พระฐาปนพงศ์กล่าว

เกษตรฯโดนหั่นงบเหลือ 2.4 หมื่นล.

"กฤษฎา"ปรับแผนลดขนาดโครงการ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณพิจารณาขยับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 หรืองบกลางปี 2561 วงเงิน 30,000 ล้านบาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกระทรวงเกษตรฯถูกหั่นงบประมาณปฏิรูปภาคเกษตรที่เสนอไปทั้งหมด 7 โครงการ วงเงิน 47,000 ล้านบาท เหลือเพียง 24,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปฏิรูปภาคเกษตรและได้วงเงินสำหรับดำเนินโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน ที่กระทรวงเกษตรฯดำเนินการร่วมกับมหาดไทยอีกประมาณ 693 ล้านบาท โดยเตรียมนำโครงการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้งก่อนเบิกงบประมาณดำเนินการได้ประมาณ เม.ย.2561

ด้านนายพีรพันธุ์ คอกทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า โครงการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ แต่ขนาดจะลดลง เช่น งบประมาณโคลนยางเพื่อเปลี่ยนชาวสวนไปประกอบอาชีพอื่น เดิมกำหนดเป้าหมายพื้นที่โคลนยาง 300,000 ไร่ จ่ายรายละ 10,000 บาทต่อไร่ ไม่เกินรายละ 10 ไร่ หรือ 100,000 บาทต่อราย เดิมจะใช้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่เมื่อสำนักงบตัดงบประมาณลง 50% จึงเหลือพื้นที่โคลนยางเพียง 150,000 ไร่ แต่จ่าย 10,000 บาทต่อไร่เช่นเดิม สำหรับชาวสวนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับเงิน 2 งวด คือ งวดแรก 4,000 บาทต่อไร่ หรือ 40,000 บาทต่อราย หากทำแผนอาชีพเสร็จ งวดที่ 2 จ่ายอีก 6,000 บาทต่อไร่หรือ 60,000 บาทต่อราย เมื่อเข้ารับการอบรมอาชีพแล้ว ส่วนอีกโครงการที่สำนักงบประมาณให้โครงการผ่านการพิจารณา คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน ที่ของบประมาณไว้ 19,134 ล้านบาท แต่สำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณให้ 8,760 ล้านบาท

ส่วนเรื่องโครงการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ ที่กระทรวงเกษตรฯขอเสนอขยับงบประมาณไปวงเงิน 47,000 ล้านบาท ก่อนที่จะถูกตัดงบประมาณเหลือเพียง 24,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 7 โครงการใหญ่ ได้แก่ 1.การปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง งบประมาณ 3,288 ล้านบาท 2.พัฒนาการผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ งบประมาณ 3,486 ล้านบาท 3.บริหารจัดการสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม งบประมาณ 6,032 ล้านบาท 4.แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ 15,081 ล้านบาท 5.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน งบประมาณ 19,134 ล้านบาท 6.บริหารจัดการข้อมูล (บิก ดาต้า) งบประมาณ 769.33 ล้านบาท และ 7.ติดตามและประเมินผล งบประมาณ 8 ล้านบาท.